



IELTS PROGRAM

Trường Philinter là trung tâm khảo thí IELTS của Hội đồng Anh, điều này đảm bảo độ tin cậy trong việc giảng dạy và học tập IELTS ở trường. Khóa học IELTS gồm hai khóa "IELTS CHUYÊN SÂU" (IELTS INTENSIVE) và "IELTS ĐẢM BẢO" (IELTS GUARANTEE). Chương trình và phương pháp giảng dạy của cả hai khóa này nhìn chung giống nhau về tổng thể. Chương trình IELTS Chuyên sâu và IELTS Đảm bảo không chỉ tập trung giúp học viên chinh phục số điểm IELTS mong muốn trong thời gian ngắn mà còn giúp học viên cải thiện kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày. Điểm khác biệt duy nhất là học

viên của chương trình IELTS đảm bảo sẽ được theo dõi chi tiết và sát sao hơn, điều này giúp học viên đạt tối đa số điểm IELTS trong kì thi chính thức sau khi hoàn thành khóa học.

Cốt lõi then chốt quyết định chất lượng đào tạo của chương trình IELTS là đội ngũ giảng viên. Trường Philinter luôn cố gắng giữ vững chất lượng giáo viên và chất lượng tài liệu giảng dạy. Đội ngũ giáo viên luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng của trường Philinter sẽ truyền cho học viên ngọn lửa đam mê, thích thú với tiếng Anh, và từ đó giúp học viên phấn đấu đạt kết quả IELTS cao nhất sau khóa học.

	IELTS CHUYÊN SÂU	IELTS ĐẢM BẢO
Cách tổ chức lớp học?	<ul style="list-style-type: none"> Chương trình học toàn diện đủ 4 kỹ năng gồm 10 giờ mỗi ngày, trong đó có 8 giờ học ban ngày và 2 giờ học tối (IELTS MISSION). Các giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn mỗi tuần sẽ cùng nhau phối hợp kiểm tra theo dõi điểm số và 	<p>mức độ hài lòng của học viên trong quá trình học. Nếu có vấn đề, nhà trường sẽ điều chỉnh ngay lập tức.</p> <ul style="list-style-type: none"> Được dạy theo mô hình Sparta, vì vậy học viên phải học thêm buổi tối ngoài giờ học ban ngày. Tuy nhiên, học viên sẽ vẫn có thời gian nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật.
Làm thế nào để cải thiện điểm số của tôi?	<ul style="list-style-type: none"> Dành cho học viên trình độ trung cấp (upper-elementary) dự kiến học viên có thể đạt IELTS 4.0+ trong 4 tuần. (Chỉ dành cho lớp IELTS chuyên sâu) Pre-intermediate (IELTS 4.0), dự kiến học viên đạt IELTS 5.5 sau 8 tuần. 	<ul style="list-style-type: none"> Upper-intermediate (IELTS 5.5), dự kiến học viên đạt IELTS 6.5 sau 8 tuần. Học viên có điểm IELTS 6.5 dự kiến có thể đạt IELTS 7.0 sau 8 tuần.
Thời gian học	4 tuần, 8 tuần hoặc 12 tuần. Trong 1 số trường hợp ngoại lệ, học viên có thể đăng ký khóa học dưới 4 tuần.	8 hoặc 12 tuần.
Khóa học dành cho ai?	Những học viên muốn học IELTS và nâng cao kỹ năng tiếng Anh thực tế	Những học viên đang cần bằng IELTS gấp.
Ngày nhập học	Mỗi chủ nhật	Nhập học vào ngày được chỉ định. 1-2 lần một tháng.
Nội dung khác	Nếu học viên có kết quả học kém hoặc điểm số không cải thiện, thì bắt buộc học viên phải học thêm lớp tự học vào thứ Bảy.	<ul style="list-style-type: none"> Nếu học viên có kết quả học kém hoặc điểm số không cải thiện, thì bắt buộc học viên phải học thêm các lớp tự học hoặc các lớp tăng cường vào thứ Bảy. Học viên cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nội quy của trường và buộc phải cố gắng để đạt được điểm số cam kết khi tốt nghiệp. Nhà trường hỗ trợ lệ phí thi IELTS chính thức 1 lần.

★ Chương trình IELTS của Trường Philinter có gì khác biệt?

- Tại Trường Philinter, học viên có thể đạt điểm IELTS trong thời gian nhanh nhất, dự kiến có thể tăng từ 1 đến 1.5 điểm trong vòng 8 tuần.
- Lớp học được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, có chứng chỉ IELTS từ 8.0 trở lên.
- Trường Philinter là trường hiếm hoi tự tin triển khai khóa học đảm bảo IELTS 8 tuần. Học viên đăng ký khóa học 8 tuần có tỉ

lệ đảm bảo điểm số IELTS là 70%. Tuy nhiên, thực tế khoảng 97% học viên của trường đã đạt mục tiêu sau 8 tuần.

- Giáo trình IELTS cập nhật. Chúng tôi luôn cập nhật tài liệu dạy và học IELTS theo xu hướng mới nhất.
- Trường Philinter là trung tâm khảo thí IELTS chính thức của Hội đồng Anh, điều này sẽ thuận lợi về nhiều mặt cho học viên khi tham gia kỳ thi chính thức trong tương lai.

★ CHƯƠNG TRÌNH

Loại lớp	Số lớp học	Môn học / Nội dung
1:1	4	<p>Các môn học có thể thay đổi tùy theo trình độ và mong muốn của học viên.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nói & Phát âm (IELTS)
Nhóm nhỏ	4	<p>Số lượng học viên trong lớp nhóm nhỏ khoảng từ 3 đến 5 bạn.</p> <ul style="list-style-type: none"> Phát hiện lỗi sai phổ biến trong IELTS
Chương trình buổi tối (IELTS Mission)	2	<p>Chương trình IELTS MISSION có khoảng 12 học viên mỗi lớp, học buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ, bên cạnh các lớp học ban ngày. Lớp học diễn ra từ THỨ HAI ĐẾN THỨ BẢY.</p> <p>Các lớp học đặc biệt, tự học hoặc các chương trình định hướng học tập cũng được tổ chức trong khung thời gian này.</p>
Thi thử IELTS (Mock test)		Thi thử mỗi TỐI THỨ SÁU VÀ SÁNG THỨ BẢY trong 3 tiếng. Bài kiểm tra được thực hiện trong thời gian học lớp nhóm nhỏ.
Tổng	10	

KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ

Phòng vấn tuyển sinh, Kiểm tra hàng tuần, Thi thử IELTS (Thứ Sáu, Thứ Bảy), Bài kiểm tra IELTS chính thức của Hội đồng Anh. Nếu đăng ký khóa học IELTS đảm bảo, học viên sẽ được miễn phí lệ phí thi IELTS chính thức 1 lần đầu tiên. Học viên khóa học IELTS Chuyên sâu sau khi nhập học có thể đăng ký thi tại trường nhưng phải tự trả lệ phí thi IELTS.

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Học viên đăng ký khóa học IELTS phải tham gia phỏng vấn online (miễn phí) và phải đăng ký trước 24 giờ.

Khóa IELTS Chuyên sâu	Trình độ IELTS 3.0 hoặc tương đương. Theo cấp độ của trường Philinter tối thiểu là 201+.
Khóa IELTS 5.5 Đảm bảo	Trình độ IELTS 4.0 hoặc tương đương. Theo cấp độ của trường Philinter tối thiểu là 301+.
Khóa IELTS 6.5 Đảm bảo	Trình độ IELTS 5.5 hoặc tương đương. Theo cấp độ của trường Philinter tối thiểu là 401+.
Khóa IELTS 7.0 Đảm bảo	Điểm thi chính thức IELTS OVERALL là 6.5

Phòng vấn tuyển sinh vào khung giờ 13:00 đến 17:00 các ngày trong tuần và khung giờ 9:00 đến 11:50 vào Thứ Bảy.

NỘI QUY VÀ QUYỀN LỢI KHÓA HỌC

Học viên khóa học được đảm bảo phải tham gia tất cả các lớp học với tỷ lệ chuyên cần là 96% trở lên và phải hoàn thành 100% bài thi thử bắt buộc và điểm số không được giảm trong 3 lần thi. Ngoài ra, học viên không được vi phạm nội quy và

không bị phạt nhiều hơn 2 biên bản cảnh cáo vi phạm của trường. Nếu không đáp ứng đủ 2 yêu cầu trên, toàn bộ cam kết của khóa học đảm bảo sẽ bị chấm dứt.

Sau đây là những lợi ích của khóa học đảm bảo.

	Ngày thi chính thức	Nếu không đạt được số điểm đảm bảo
Khóa IELTS Đảm bảo 8 tuần	- Học viên sẽ thi chính thức vào tuần học thứ 8. - Học viên về nước sau khi thi.	Trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đăng kí học lại bất kì lúc nào. Học viên được miễn học phí khóa học 4 tuần, chỉ phải chi trả phí ăn ở tại ký túc xá và phí địa phương.
Khóa IELTS Đảm bảo 12 tuần	- Học viên khoá 12 tuần sẽ thi chính thức vào tuần học thứ 10 hoặc 11. - Thời gian còn lại khoảng 1-2 tuần cuối sẽ học các lớp trọng tâm vào kĩ năng nói.	- Học viên sẽ được học tiếp tối đa 8 tuần miễn phí, chỉ phải chi trả phí ăn ở tại ký túc xá và phí địa phương. - Học viên phải tự chi trả lệ phí thi IELTS chính thức (từ lần thứ 2).

* Lưu ý: Học viên sẽ chi trả phí ăn ở tại ký túc xá và chi phí địa phương khác, chỉ miễn học phí.

❓ Câu hỏi thường gặp

Nếu tôi chưa có kinh nghiệm học IELTS, tôi có thể đăng ký khóa học IELTS không?

Hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, bạn phải có trình độ tiếng Anh IELTS ít nhất là 3.0 hoặc tương đương. Trường Philinter có bài test phỏng vấn hoàn toàn miễn phí, nhưng cần phải đăng ký trước.

Tôi muốn đạt IELTS 6.5 nhanh nhất có thể.

Nếu bạn có trình độ tương đương 5,5 thì có thể học khóa IELTS 8 tuần. Tuy nhiên, nếu trình độ của bạn dưới 5.5 hoặc ở trình độ sơ cấp thì sẽ mất ít nhất từ 12 đến 16 tuần để đạt số điểm IELTS 6.5.

Có thể yêu cầu được học với giáo viên mà tôi mong muốn không?

Hoàn toàn có thể, bạn có thể đặt lịch với giáo viên mà bạn mong muốn và học thêm các lớp tăng cường tối đa 2 giờ. Tuy nhiên, vì điểm IELTS là điều quan trọng nhất trong khóa học đảm bảo nên phải có sự đồng ý của điều phối viên (coordinator) khi đăng kí học.

Học viên làm gì sau giờ học?

Vào các ngày trong tuần, học viên có 2-3 giờ dành cho bản thân. Học viên có thể dành thời gian ở phòng học, căng tin, tập thể dục gần hồ bơi, hoặc cũng có thể đi chợ hay ghé quán cà phê yêu thích.

HỌC PHÍ

Ký túc xá	IELTS Chuyên sâu			IELTS Đảm bảo 8 tuần	IELTS Đảm bảo 12 tuần
	4 tuần	8 tuần	12 tuần	8 tuần	12 tuần
Phòng đơn	\$ 2,180	\$ 4,360	\$ 6,540	\$ 5,060	\$ 6,990
Phòng đôi	\$ 1,850	\$ 3,700	\$ 5,550	\$ 4,400	\$ 6,000
Phòng ba	\$ 1,740	\$ 3,480	\$ 5,220	\$ 4,180	\$ 5,670
AZON đơn	\$ 2,620	\$ 5,240	\$ 7,860		
AZON đôi	\$ 1,970	\$ 3,940	\$ 5,910		

Ngoài học phí nêu trên, học viên phải trả thêm các phí khác như gia hạn Visa, SSP, sách giáo khoa, giặt ủi và tiền điện.



LIÊN HỆ

Ceniza St., Mustang, Pusok, Lapu-lapu City
Cebu Philippines 6015

philinter.vn@gmail.com

0917 144 8526

Philinter Vietnam